



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฟังที่นั้สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ ๔ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๑)

๒. กำหนดวัน เวลา ในการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)
กำหนดให้ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยวิธีการสัมภาษณ์และประเมินจากประวัติและผลงาน โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และรับการประเมินประวัติและผลงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๒)

๓. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค)

๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำเอกสารและหลักฐานไปแสดงในวันเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยให้จัดเรียงลำดับของเอกสารและจัดแยกชุดเอกสาร ออกเป็น ๒ ชุด ดังนี้

เอกสารชุดที่ ๑ : แบบรายงานประวัติและผลงาน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ทุกคนจะต้องส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน จำนวน ๑ ชุด (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยจัดทำรูปเล่มประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นสังกัด (รายละเอียดแบบฟอร์มประวัติและผลงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ ๓)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งรูปเล่มประวัติและผลงานต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์และประเมินประวัติและผลงาน ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์ คือวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หรือ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี โดยหากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดมิได้จัดส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน จะได้คะแนนในส่วนนี้เป็นศูนย์

อนึ่ง การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ให้นับตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ สำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเองและต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นสังกัดด้วย

เอกสารชุดที่ ๒ : เอกสารประกอบการสมัคร ให้จัดทำเป็นรูปเล่มหรือเย็บที่มวบมบนด้านซ้าย โดยเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ vec.jobthai.gov.com พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน จำนวน ๑ ฉบับ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป โดยให้ติดที่ใบสมัคร (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๑) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๑)

(๒) หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้ ดังนี้

- กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา/ทาง ที่มีได้ยกเว้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ (ได้แก่ ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชารหัส ๑๐๑-๑๑๐) ต้องมีสำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน ๒ ฉบับ ต่อไปนี้ ได้แก่ ๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ๒) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหรือดำเนินการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งได้ฉบับใหม่ที่ขอต่ออายุใบประกอบแล้วให้นำสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับเดิมที่หมดอายุแนบมาพร้อมกับฉบับใหม่ด้วย (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๒) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๒)

- กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ (ได้แก่ ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัส ๑๐๑ - ๑๑๐ / สาขาขาดแคลน) อาจแนบหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้เช่นเดียวกันกับกรณีแรก (ถ้ามี) หรืออาจมีแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครูสภาออกให้ก็ได้

(๓) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๓) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๓)

(๔) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือคุณวุฒิ ที่ประกาศรับสมัคร (หากเป็นภาษาอังกฤษให้แนบสำเนาใบ Transcript ที่เป็นฉบับภาษาไทยด้วย หรือหากสถานศึกษาไม่มี Transcript ภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาไทยโดยผู้แปลที่น่าเชื่อถือ พร้อมรับรองความถูกต้อง) ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่รับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ฉบับ (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๔) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๔)

/(๕) กรณี...

(๕) กรณี คุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสอบมิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระบุกลุ่มวิชา/ทาง ไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๕) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๕)

(๖) เอกสารหลักฐานยืนยันว่าเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๖) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๖)

(๗) สรุปรายชื่อระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมแนบสำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่สอน ในตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา มาไม่ต่ำกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕) (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๗) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๗)

(๘) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๘) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๘)

(๙) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๙) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๙)

(๑๐) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ถ้ามี (ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกติดป้ายแสดงหมายเลขในเอกสารข้อ (๑๐) โดยกำหนดเป็นเอกสารแนบหมายเลข ๑๐)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกแผ่น พร้อมระบุรหัสวิชา ชื่อกลุ่มวิชา และเลขประจำตัวสอบ ตรงมุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารทุกแผ่น

๓.๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกยื่นเอกสารชุดที่ ๑ และเอกสารชุดที่ ๒ ดังนี้

(๑) เอกสารชุดที่ ๑ ให้นำแบบรายงานประวัติและผลงาน ไปยื่นต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ จุดที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ภาค ค โดยเรียงตามลำดับคิวของการสัมภาษณ์ของแต่ละกลุ่มวิชา

(๒) เอกสารชุดที่ ๒ ให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนของแต่ละกลุ่มวิชา

(๓) กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ยื่นเอกสารชุดที่ ๒ ณ จุดลงทะเบียนตามกลุ่มวิชา ก่อน แล้วจึงนำเอกสารชุดที่ ๑ ไปยื่นต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ เมื่อถึงลำดับคิวของการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่มวิชา

(๔) ในเอกสารชุดที่ ๑ และเอกสารชุดที่ ๒ หากเอกสารประกอบเป็นสำเนา ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น โดยหากเป็นเอกสารสำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมให้ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นสังกัดด้วย

(๕) เอกสารชุดที่ ๑ และเอกสารชุดที่ ๒ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุกคนถือเป็นสิทธิของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะไม่มีการส่งกลับคืน หรือขอรับกลับคืน และหากผู้ใดมิได้จัดส่ง หรือมิได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา หรือแนบเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูล หรือเอกสารตามข้อหนึ่งข้อใดแสดงความเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะไม่ได้รับการประเมินในข้อนั้น หรืออาจไม่ได้รับการประเมินทั้งหมด โดยผู้มีสิทธิเข้ารับ

/การคัดเลือก ...

การคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการตรวจสอบข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจัดส่งเอกสารแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจัดส่งเพิ่มเติมภายหลัง


อนึ่ง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาจจัดทำเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ที่กำหนดเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ www.vec.go.th หรือเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล ๒ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ipa.vec.go.th

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือรายงานข้อมูลในเอกสารเป็นเท็จ จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และให้ระงับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยผู้สอบคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา